

Nha Trang, ngày 08 tháng 3 năm 2024

**THƯ CẢM ƠN**  
**Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi Sáng tác ca khúc  
về thành phố Nha Trang**

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Nha Trang xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những tác giả đã tích cực tham gia và hưởng ứng cuộc thi.

Trong nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang, 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hoà, UBND thành phố Nha Trang đã phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Nha Trang. Ngay sau khi phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo các nhạc sỹ chuyên và không chuyên. Ban tổ chức đã nhận được 124 ca khúc hợp lệ của 93 tác giả tại các tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia, khẳng định cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng khắp các địa phương trong cả nước.

Nhìn chung, các ca khúc tham gia cuộc thi đều bám sát Thể lệ, có nội dung ca ngợi những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Nha Trang đã đạt được trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; về truyền thống văn hóa cách mạng trong suốt quá trình lịch sử hình thành và phát triển thành phố Nha Trang, về vẻ đẹp thiên nhiên và con người Nha Trang văn minh, thân thiện. Ban Tổ chức đã mời các Nhạc sỹ có uy tín, chuyên môn cao ở Trung ương và địa phương tham gia Ban giám khảo. Ban giám khảo đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan và đã lựa chọn ra được 11 ca khúc xuất sắc nhất để trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích. Do cơ cấu giải thưởng có hạn, trong khi đó còn nhiều ca khúc dự thi có chất lượng khá tốt nhưng không thể trao giải, rất mong các tác giả chia sẻ.

Ban tổ chức rất trân trọng những tình cảm của tác giả đối với mảnh đất và con người thành phố Nha Trang được gửi gắm thông qua các ca khúc tham gia cuộc thi; Ban Tổ chức sẽ có phương án sử dụng đúng mục đích để tuyên truyền, lan tỏa đến người dân. Thời gian tới, Ban Tổ chức mong các tác giả sẽ tiếp tục có những sáng tác chất lượng về mảnh đất và con người Nha Trang để phổ biến, phục vụ công chúng yêu nhạc, góp phần quảng bá hình ảnh về vùng đất và con người Nha Trang.

Một lần nữa, thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi trân trọng cảm ơn, kính chúc tác giả và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP**  
**Nguyễn Văn Minh**